

## **THÔNG BÁO**

### **Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tại buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT**

Ngày 02/4/2021, tại trụ sở Sở Nông nghiệp và PTNT, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã chủ trì làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT về tình hình hoạt động ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Tham dự buổi làm việc gồm có đại diện lãnh đạo các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo tình hình hoạt động của ngành Nông nghiệp và PTNT, ý kiến tham gia của các thành viên tham dự, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã có ý kiến kết luận như sau:

1. Năm 2020, trước tác động của các đợt dịch Covid-19, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh Bình Định triển khai thực hiện “mục tiêu kép” vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa tích cực phòng, chống dịch; tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và đạt được kết quả khá toàn diện. Tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng bình quân hàng năm 6,4%, trong đó: nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,13%; công nghiệp - xây dựng tăng 9,13%; dịch vụ tăng 6,16%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 7,96%. GRDP bình quân đầu người đạt 2.524 USD; thu ngân sách năm 2020 đạt khoảng 13.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2016 - 2020 đạt 4.246 triệu USD. Đạt được những kết quả trên có sự đóng góp quan trọng của ngành Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được của Ngành nông nghiệp trên tất cả các lĩnh vực: Trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, kiểm soát dịch bệnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành Nông nghiệp và PTNT còn một số tồn tại, hạn chế là: việc cập nhật Quy hoạch một số lĩnh vực chưa theo kịp yêu cầu phát triển của nền kinh tế. Công tác xúc tiến đầu tư, kêu gọi các doanh nghiệp tham gia dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi vẫn còn xảy ra tại một số địa phương, tình trạng khai thác rừng trái pháp luật tuy đã giảm nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp, công tác quản lý hoạt động khai thác thủy sản trên biển còn gặp nhiều khó khăn; tình trạng tàu khai thác vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt và xử phạt vẫn còn xảy ra, công tác phối hợp với các sở, ngành, địa phương đôi lúc chưa nhịp nhàng, kịp thời.

2. Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ XX Đảng bộ tỉnh, thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025, UBND tỉnh cơ bản thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp như đã báo cáo; đồng thời yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Triển khai xây dựng Kế hoạch chi tiết để thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Tỉnh ủy về Phát triển nông nghiệp công nghệ cao và gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2020-2025. rà soát lại các quy hoạch lĩnh vực đã được phê duyệt để cập nhật, bổ sung cho phù hợp với tình hình trong giai đoạn 2021-2025, đề xuất các vùng chuyên canh cho sản xuất phù hợp với yêu cầu trong tình hình hiện nay. Tăng cường công tác quảng bá, tiếp thị các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh, giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất UBND tỉnh tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư chuyên ngành nông nghiệp để thu hút đầu tư trong lĩnh vực chế biến, sản xuất công nghệ cao.

- Tập trung củng cố, kiện toàn bộ máy các đơn vị trực thuộc theo hướng tổ chức tinh gọn, hiệu quả phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Cơ cấu lại ngành nông nghiệp, tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cây trồng, vật nuôi theo hướng hiệu quả, bền vững. Tiếp tục phát triển các dự án cánh đồng lớn, dự án liên kết sản xuất lúa giống. Đổi mới công tác khuyến nông gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất theo liên kết chuỗi, các mô hình ứng dụng tiến bộ KHKT, nông nghiệp công nghệ cao, phát triển sản xuất an toàn, GAP, hữu cơ.v.v.. Đẩy mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi đối với các sản phẩm thế mạnh của tỉnh.

- Chủ động thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch bệnh, không để phát sinh và lây lan dịch bệnh trên địa bàn. Cơ cấu lại, phát triển đàn vật nuôi, từng bước giảm tình trạng chăn nuôi trong khu dân cư, tập trung hình thành các trang trại, gia trại, cơ sở chăn nuôi quy mô lớn, an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh.

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ và phát triển rừng đến mọi tầng lớp nhân dân; đồng thời triển khai quyết liệt các biện pháp bảo vệ rừng; phòng, chống cháy rừng, phá rừng, khai thác gỗ trái phép. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 24/3/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai trồng rừng gỗ lớn gắn với cấp chứng chỉ rừng theo Đề án phát triển cây gỗ lớn trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2035.

- Tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp thực thi Luật Thủy sản năm 2017 và chống khai thác bất hợp pháp không báo cáo, không theo quy định (IUU). Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm xã Mỹ thành, huyện Phù Mỹ. Tăng cường công tác bảo

vệ nguồn lợi thủy sản. Tập trung chuẩn bị kế hoạch tổ chức Lễ hội Cá ngừ Bình Định năm 2021.

- Tăng cường công tác phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan tiếp tục thực hiện kế hoạch năm 2021 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

3. Về các kiến nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT, giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ động phối hợp với các sở, ngành có liên quan thống nhất đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định. Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của các Bộ, ngành trung ương, giao Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu UBND tỉnh.

Thừa lệnh UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên dự họp;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K10, K13.

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Phạm Văn Thủy**